



<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรรศึกษา รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p>ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตกสิกรไทย 1 กันยายน 2560</p>
<p>1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทยโดยย่อ</p>	
<p>บัตรเครดิตนี้ใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องชำระเงินในภายหลัง โดยมีระยะเวลาในการชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยหากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนด โดยมีระยะเวลาสูงสุด 45 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการและสามารถใช้บัตรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้</p>	
<p>2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> วงเงินบัตรเครดิต : สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก หรือไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก เงินลงทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย* ชำระคืนเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำ 10% จากยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี จำนวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ดอกเบี้ย : 18% ต่อปี สำหรับกรณีการชำระคืนขั้นต่ำ หรือชำระคืนบางส่วน หรือชำระล่าช้า หรือไม่ได้ชำระ โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้คงค้างนับจากวันซื้อสินค้าหรือบริการ ดอกเบี้ยกรณีเบิกถอนเงินสด : 18% ต่อปี โดยนับจากวันที่ถอนเงิน 	
<p>3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี : ตามประเภทบัตร** ค่าติดตามทางถามหนี้ : 88 บาทต่อรอบบัญชี 	
<p>4. ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน 2.5% ของรายการใช้จ่าย หรือการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็นสมาชิก 	
<p>5. หน้าที่ของลูกค้านำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ท่านจะต้องชำระหนี้ตามยอดในใบแจ้งหนี้ ไม่เกินกว่าวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้ หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทำบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคารหรือบริษัททราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบ ท่านต้องตรวจสอบรายการใช้บัตรเครดิตทุกเดือน หากไม่ได้รับใบแจ้งยอด, มีรายการไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้ง/ทักท้วงมายังธนาคาร ท่านตกลงชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเครดิตตามที่ระบุในประกาศของธนาคาร 	
<p>6. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทางถามหนี้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงดวงเงิน หรือระงับ หรือเพิกถอนการใช้บัตรเครดิต 	
<p>7. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> หากท่านทำบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งอายัดบัตรเครดิต หากท่านมีปัญหาในการชำระยอดเงินคงค้างควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันทีเพื่อพิจารณาการผ่อนจ่ายเงินในรูปแบบอื่น หากท่านมีปัญหาในรูปแบบอื่นดูรายละเอียดได้ที่ "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต" 	
<p>8. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง</p>	
<p>ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K Contact Center 02-8888888 เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	
<p>9. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร</p>	
<p>หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ www.askkbank.com/kbankcard หรือสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888</p>	
<p>10. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ</p>	
<p>บัตรเครดิตร่วมพันธมิตร เช่น บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ</p>	

หมายเหตุ

* วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านได้รับอนุมัติ ธนาคารจะแจ้งไปพร้อมกับเอกสารแจ้งการอนุมัติบัตรเครดิต

** รายละเอียดขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมท้ายใบสมัครบัตรเครดิต

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม :

การทำประกันวินาศภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเครดิต : ท่านสามารถสมัครแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิตได้ตามประเภทของบัตรเครดิตภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครบัตรเครดิต

คำเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือบริษัท ท่านต้องชำระเต็มจำนวนมิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้คงค้างตามใบแจ้งหนี้